
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชยีงเครือ 
สมัยสามญั สมัยท่ี  4 ครั้งที่  3 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6   

วันที่   28  ธนัวาคม   ๒๕๖6  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ (อาคารอนสุรณ์  อบต. รุ่นที่ ๓) 

 
------------------------ 

      ผู้มาประชุม 
 

ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสลัก ลิม่สอน  ประธานสภาเทศบาล สลัก ลิ่มสอน   
๒ นายโผน กาแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  โผน กาแก้ว  
3 นางเทวรัตน์ สาขามุละ สมาชิกสภาเทศบาล  เทวรัตน์ สาขามุละ  
๔ นายภานุพงษ์ ทุมล ี สมาชิกสภาเทศบาล  ภานุพงษ์ ทุมล ี  
5 นายอำนวย โสบุญ สมาชิกสภาเทศบาล  อำนวย โสบุญ  
6 นางเอราวัณ สังข์แดง สมาชิกสภาเทศบาล  เอราวัณ สังข์แดง  
7 นายอำนาจ คำศรี สมาชิกสภาเทศบาล  อำนาจ คำศรี  
8 นางประทีป ลาดบาศรี สมาชิกสภาเทศบาล  ประทีป ลาดบาศรี  
9 นายชินวัฒน์ โพธิสาคำ สมาชิกสภาเทศบาล  ชินวัฒน์ โพธิสาคำ  
12 นายชาญชัย  ใครบุตร เลขานุการสภาเทศบาล ชาญชัย  ใครบุตร  

 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายศรีรัง  ครฑุตำคำ    รองประธานสภาเทศบาล  ลากิจ 
2. นายสุที  บุตราช สมาชิกสภาเทศบาล   ลากิจ 
3. นายชัยทัด สายแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล    ลากิจ 

 
      ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายประเวช ไชยฮาด นายกเทศมนตรี ประเวช ไชยฮาด  
2 นางอุทุมพร  เติมทานาม รองนายกเทศมนตรี อุทุมพร  เติมทานาม  
3 นายมานิต ครุฑตำคำ รองนายกเทศมนตรี มานิต ครุฑตำคำ  
4 นายวีระพนธ์ ศรีบัวเทศ เลขานุการนายกเทศมนตร ี วีระพนธ์ ศรีบัวเทศ  
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เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
เมื่อถึงเวลาประชุมแล้ว นายชาญชัย ใครบุตร  เลขานุการสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภา
เทศบาลเข้าห้องประชุมและนับองค์ประชุมได้  ๑1 คน เมื่อครบองค์ประชุม จึงเชิญ
ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียน บูชา พระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ 

    
ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นายสลัก  ลิ่มสอน     - ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่าน เข้าร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ท่ีทางเทศบาล

ตำบลเชียงเครือได้จัดข้ึน ในวันน้ี 28 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ    
ร้านเรือนไม้ 

 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 2 ประจำปี 
พ.ศ. 2566 เมื่อวันท่ี  25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 

นายสลัก ลิม่สอน      - การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามญั สมัยที ่4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 
พ.ศ. 2566 เมื่อวันท่ี  25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ฝ่ายเลขาฯ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ  
จึงเสนอที่ประชุมให้รับรองรายงานการประชุมในคราวถัดไป 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 
        - ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องทีค่ณะกรรมการที่สภาเทศบาลต้ังขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

- ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระที่  ๕    เรื่องที่เสนอใหม่ 
      - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ   
นายสลัก  ลิ่มสอน     - ท่านใด มีเร่ืองเสนอ เรื่องอ่ืนๆ เชิญครับ 
นายอำนาจ คำศรี - สอบถามผู้บริหาร เหตุใดจึงไม่จัดสรรงบสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่ดาวของชุมชน

คริสต์ บ้านทุ่งมน อยากให้พิจารณาจัดสรรงบสนับสนุนงานประเพณีดังกล่าว เพ่ือรักษาไว้
ซึ่งประเพณีของชาวตำบลเชียงเครือต่อไป  

 - การซ่อมแซมถนนลูกรัง มีเรื่องสอบถามว่าพอจะมีงบประมาณในการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ในช่วงหน้าแล้งน้ี หรือไม่ หากมีประชาชนมีความต้องการ จะมีข้ันตอนหรือแนวทางในการ
ยื่นเรื่องแจ้งซ่อมแซมอย่างไรบ้าง 
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 - สอบถามความคืบหน้าเก่ียวกับการแบ่งเขตเลือกต้ังใหม่ ว่าดำเนินการถึงขั้นตอนใด  
จึงขอให้ผู้บริหารแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 - สอบถามเร่ืองการจัดต้ังศูนย์ one stop service ว่าเทศบาลตำบลเชียงเครือได้ดำเนินการ
จัดต้ังหรือไม่ 

นายสลัก ลิ่มสอน - สอบถามเร่ืองเงินสนับสนุนงานประเพณีแห่ดาว โบสถ์นักบุญกาทารีนา บ้านทุ่งมน จำนวน 
1,500 บาท ว่าใช้งบประมาณจากไหน 

 - สอบถามเร่ืองการซ่อมแซมถนนลูกรัง ดำเนินการท่ีไหนบ้าง และใช้งบประมาณจาก    
ส่วนไหน 

 - มีข้อเสนอให้เทศบาลตำบลเชียงเครือเพ่ิมช่องทางในการติดต่อ  เช่น เว็ปไซต์ ไลน์ เฟสบุ๊ค
เพ่ือความสะดวกในการสอบถามข้อมูลเบ้ืองต้น หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ให้ประชาชน
ในพ้ืนที่มีทางเลือกในการติดต่อราชการกับทางเทศบาล 

นายชินวัฒน์ โพธสิาคำ - สอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับการขุดลอกร่องระบายน้ำ บ้านหนองสนม มีแนวทางแก้ไข
อย่างไรบ้าง เน่ืองจากตอนน้ีเกิดน้ำท่วมขัง และส่งกลิ่นเหม็น อยากให้รีบดำเนินการโดยด่วน 

 - สอบถามเรื่องการย่ืนเรื่องขออนุญาตก่อสร้าง มีหลักเกณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการอย่างไร เน่ืองจากได้ทราบว่ามีการเรียกรับเงินในการเขียนแบบเพ่ิมเติม 

นายภานุพงษ์ ทุมลี - สอบถามความคืบหน้าการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลเชียงเครือ ว่าได้กำหนด
วันเวลาแล้วหรือยัง เพ่ือที่จะได้แจ้งเยาวชนที่จะร่วมทำการแข่งขัน เตรียมความพร้อมใน
การความร่วมงานดังกล่าว 

  - ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร นำรถน้ำพรมถนนหน้าวัดพระนอน เน่ืองจากมีฝุ่นเข้าไป
ภายในวัด สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ที่มาสักการะหลวงปู่พระนอน 

นางประทีป ลาดบาศรี - มีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการย่ืนเร่ืองขออนุญาตก่อสร้าง อยากให้เจ้าหน้าท่ีเทศบาลตำบล
เชียงเครืออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ โดยการเดินเรื่องให้ และแจ้งวันเวลา
เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น 

นายสลัก ลิ่มสอน - เชิญท่านนายกฯ ตอบกระทู้ครับ 
นายประเวช ไชยฮาด - กระผมขอตำกระทู้ที่สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามมา ดังน้ี 

1. การจัดสรรงบสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่ดาวของชุมชนคริสต์ ในพ้ืนที่ตำบล    
เชียงเครือ เทศบาลตำบลเชียงเครือได้เห็นความสำคัญของงานประเพณีดังกล่าว จึงได้จัดทำ
แผนเพ่ือออกประชาคมหมู่บ้าน และจะดำเนินการบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือขอ
งบประมาณเงินอุดหนุนจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ใช้รูปแบบของการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน โดยเทศบาลน้ันจะเป็นคนดำเนินงานโครงการทั้งหมด แต่จะ
ประชาสัมพันธ์โครงการท้ังตำบล เปิดโอกาสให้ท้ังชุมชนชาวพุทธ และชาวคริสต์สามารถเข้า
ร่วมได้ จึงขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในการจัดต้ังงบดังกล่าว 
2. เรื่องการซ่อมแซมถนนภายในตำบลเชียงเครือ จากการประชุมร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  
จึงให้ผู้นำหมู่บ้านสำรวจและส่งเรื่องให้ทางเทศบาลฯ เพ่ือขอรับงบประมาณซ่อมแซมถนน
ภายในตำบลเชียงเครือ ใช้งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2567  หน้า 154  ต้ังจ่ายในค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ต้ังไว้ จำนวน 
300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลเชียงเครือ 
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โดยดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 19 สาย และได้ประสานกับสมาชิกสภาฯ 
และผู้นำชุมชน หากต้องการซ่อมแซมถนนใหส้่งเร่ืองให้ทางเทศบาลฯ เพ่ือออกพื้นที่สำรวจ 
และพิจารณาซอ่มแซมต่อไป  

 3.  ความคืบหน้าเก่ียวกับการแบ่งเขตเลือกต้ังใหม่ ขอเรียนว่า ทาง กกต. จะใช้จำนวน
ประชากรปีสุดท้ายของการเลือกต้ัง ท่ีจะดำเนินการแบ่งแนวเขตใหม่ โดยให้เทศบาลจัดทำ
รูปแบบการเบ่งเขตออกเปน็  3 รูปแบบ เสนอให้คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณา 

 4. เร่ืองการสนับสนุนงบประเพณีแห่ดาวที่ผ่านมา ขอเรียนว่าเป็นงบประมาณส่วนตัว ไม่ได้
เบิกจากงบประมาณของเทศบาลแต่อย่างใด 

 5. เรื่องการขุดลอกร่องระบายน้ำ บ้านหนองสนม มีแนวทางในการดำเนินการโดยให้กอง
ช่างดำเนินการออกแบบใหม่ว่าจะบริหารจัดการยังไง โดยจะร่วมกับจิตอาสาในหมู่บ้าน  
จัดกิจกรรมทำความสะอาด 

 6. เร่ืองการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดน้ัน หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมงานวันเด็ก ก็
จัดดำเนินการเรียกประชุมผู้นำหมู่บ้าน เพ่ือหารือในการกำหนดวัน เวลา ที่เหมาะสม โดย
กำหนดการณ์เบ้ืองต้น จะจัดข้ึนประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2567 

 7. เร่ืองการจัดตั้งศูนย์ one stop service เทศบาลตำบลเชียงเครือได้จัดตั้งเสร็จแล้วเปิด
ให้บริการต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2566 เป็นต้นมา  มีผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
เป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ เพ่ือให้บริการผู้มาติดต่อราชการ  ณ  บริเวณเคาน์เตอร์
ประตูทางเข้าสำนักงาน  

  8. เรื่องการย่ืนขออนุญาตก่อสร้าง ขอชี้แจงต่อที่ประชุม ดังน้ี หากพ้ืนที่ใช้สอย ไม่เกิน 
150 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเชียงเครือมีแบบกลางให้ สามารถดำเนินการได้เลย  โดย
กองช่างจะลงไปตรวจสอบจากสถานท่ีจริง ถ้าเกิน 150 ตารางเมตร ต้องให้วิศวกร และ   
สถาปัตย์เป็นคนรับรองแบบ ซึ่งเทศบาลฯไม่มีนโยบายให้รับจ้างเขียนแบบ ถือว่าผิดระเบียบ 
และผิดวินัยร้ายแรง ซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือ ผู้ย่ืนเตรียมเอกสารมาไม่ครบ 

 - ขอแจ้งสมาชิกสภาทุกท่านอีกครั้ง ในวันน้ี 28 ธันวาคม 2566 เทศบาลตำบลเชียงเครือ
ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ ร้านเรือนไม้  เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป จึงขอ 
เรียนเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมา ณ ที่น้ี  

นายชินวัฒน์ โพธิสาคำ   - เรื่องขวัญกำลังใจของพนักงานในช่วงปีใหม่ถ้ามีรางวัลพิเศษหรือโบนัสมอบพนักงานที่
ทำงานหนัก โดยเฉพาะพนักงานเก็บขยะด้วย 

นายสลัก  ลิ่มสอน -  ขอช่ืนชมพนักงานและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายทะเบียนที่ปฏิบัติหน้าได้อย่างดีเยี่ยม ย้ิมแย้มแจ่มใส 
เอาใจใส่ให้คำแนะนำผู้มาติดต่อใชบ้ริการงานทะเบียนได้เป็นอย่างดี  
เร่ืองอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม 

 
 
  ปิดประชุมเวลา  ๑3.30 น. 
 
 

/ผู้จดบันทึก... 
 




